



ที่ 131/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พบปะกับนักธุรกิจญี่ปุ่นรุ่นใหม่ของภูมิภาคคิวชู
ในการอบรมของสถาบัน Kyushu - Asia Institute of Leadership

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ (Orientation) ของสถาบัน Kyushu - Asia Institute of Leadership (KAIL) เมืองฟูกูโอกะ เพื่อกล่าวเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น รวมทั้งให้ข้อมูลและตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของทั้งสองฝ่าย โดยมีคุณ HASHIDA Koichi ประธานสถาบัน KAIL และคุณ KATO Akiko ที่ปรึกษาหลักสูตรของสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐและนักธุรกิจญี่ปุ่นรุ่นใหม่ในภูมิภาคคิวชู จำนวน 14 คน

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 600 ปี ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2430 (ค.ศ. 1887) และดำเนินมาครบรอบ 136 ปี ในปี 2566 นี้ โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทย (รองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา) และเป็นประเทศที่มีการลงทุนในไทยสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งโอกาสการลงทุนที่ฝ่ายญี่ปุ่นมีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายไทย อาทิ เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Green Growth ของญี่ปุ่น รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมดิจิทัล ขณะที่ฝ่ายไทยได้มีการลงทุนในสาขาต่าง ๆ ในญี่ปุ่น เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสปา โรงแรม ร้านอาหาร และการลงทุนด้านพลังงานสะอาด เป็นต้น นอกจากนี้ ประชาชนของทั้งสองฝ่ายก็นิยมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันทั้งไทยและญี่ปุ่น โดยมีมิติด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นความร่วมมือสำคัญของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

อนึ่ง สถาบัน KAIL เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ธุรกิจและผู้ประกอบการญี่ปุ่นรุ่นใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 (ค.ศ. 2014) และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Kyushu Electric และบริษัท JR Kyushu ซึ่งที่ผ่านมา มีนักธุรกิจและผู้ประกอบการญี่ปุ่นรุ่นใหม่จากบริษัทเอกชนในภูมิภาคคิวชู มาเข้าร่วมอบรม โดยหลักสูตรจะประกอบด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรม การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา รวมทั้งการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ซึ่งสถาบัน KAIL จะจัดให้ผู้เข้าร่วมอบรม เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 - 19 มกราคม 2567 เพื่อเข้าพบและรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

8 ธันวาคม 2566

